

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG BÌNH
BAN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2022

Số: 429/BC-MTTQ-BTT

BÁO CÁO

Ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân và kiến nghị, đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân thông qua các Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; qua báo cáo tình hình các tầng lớp Nhân dân của các tổ chức thành viên Mặt trận, Ủy ban Mặt trận TQVN cấp huyện và các Hội đồng tư vấn Ủy ban Mặt trận tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh tổng hợp, báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tới kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVIII như sau:

I. VỀ TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG, Ý KIẾN CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Cử tri và Nhân dân ủng hộ và đánh giá cao cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển KT-XH năm 2022. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao so với kế hoạch; sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; du lịch phục hồi nhanh; thu ngân sách vượt kế hoạch; các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được triển khai tích cực và quyết liệt; an sinh xã hội, đời sống của Nhân dân được quan tâm và tiếp tục được cải thiện, an ninh trật tự được đảm bảo. Những kết quả kinh tế - xã hội năm 2022 là nền tảng tạo đà cho sự tăng trưởng của tỉnh trong những năm tiếp theo, đóng góp quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 2021-2025.

1. Về thực hiện các giải pháp, điều hành phục hồi và phát triển kinh tế

Cử tri và Nhân dân phấn khởi bày tỏ niềm tin trước sự phục hồi nhanh và phát triển ổn định của kinh tế tỉnh nhà sau thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tác động của tình hình thế giới diễn biến phức tạp, giá xăng dầu, nguyên vật liệu và các mặt hàng thiết yếu tăng cao. Cử tri và Nhân dân ghi nhận những nỗ lực của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã thường xuyên bám sát tình hình, kịp thời đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời triển khai các Chương trình MTQG¹, tạo điều kiện để thực hiện đạt kết quả các mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh năm 2022.

¹ Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến hết tháng 11 ước đạt 60%, phấn đấu đến hết năm 2022 đạt tỷ lệ cao nhất theo cam kết với Chính phủ; tổng số vốn triển khai các chương trình mục

Song cử tri và Nhân dân vẫn lo lắng khi kinh tế của tỉnh và đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước tình hình, bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường xuất khẩu thu hẹp, nguồn cung và giá cả xăng dầu, nguyên vật liệu thiếu ổn định. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn; số doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc giải thể còn cao. Hiện nay, đơn hàng tại thị trường Mỹ và EU giảm nên một số nhà máy, công ty trong lĩnh vực xuất khẩu gỗ, may mặc phải cắt giảm giờ làm, ngày công, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp và đời sống của người lao động trong tỉnh. Tổng thu ngân sách nhà nước mặc dù tăng cao (hơn 8.000 tỷ đồng) nhưng cơ cấu thu ngân sách chưa đồng đều giữa các khoản thu, các khoản thu từ đất chiếm tỷ trọng lớn; số nợ thuế vẫn ở mức cao². Các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng lãi suất cho vay³ đồng thời buộc khách hàng phải mua các gói bảo hiểm đi kèm khi làm thủ tục vay vốn, làm tăng thêm chi phí. Trong khi doanh nghiệp đang gặp khó khăn cần hỗ trợ về lãi suất vốn vay nay càng khó khăn hơn.

Phát triển du lịch của tỉnh đang gặp một số lực cản về cơ sở vật chất, hạ tầng thiếu đồng bộ; đội ngũ nhân lực làm du lịch còn thiếu kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ; lượng khách du lịch tập trung một số điểm du lịch vào mùa cao điểm gây áp lực về cung ứng dịch vụ và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Cử tri làm nông nghiệp lo ngại về giá các mặt hàng nông sản chủ lực không ổn định, giá vật tư nông nghiệp, nhất là phân bón, thức ăn chăn nuôi tăng cao, chi phí đầu vào tăng nhưng giá bán sản phẩm thấp, phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu. Một số diện tích trồng lúa, lương thực bị bỏ hoang, thu nhập và đời sống người nông dân khó khăn.

Cử tri và Nhân dân mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh; tích cực chỉ đạo các chủ đầu tư quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đầu tư phát triển kinh tế nông thôn, nông nghiệp bền vững, hiệu quả cao; thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất hàng hóa, sản phẩm OCOP gắn với quảng bá sản phẩm, liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định cho người nông dân. Tiếp tục kêu gọi, tạo môi trường thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, gắn với bảo vệ môi trường.

Thực hiện nhiều giải pháp phục hồi và phát triển du lịch, đa dạng hoá, nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch; phát triển các loại hình du lịch mới,

tiêu quốc gia năm 2022 UBND tỉnh đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện là 499,391 tỷ đồng, chiếm 98,7% vốn Trung ương giao.

² . Dự ước đến ngày 31/12/2022 tổng nợ thuế toàn tỉnh là 828 tỷ đồng (tăng 56,5% so với năm 2021).

³ . Lãi suất cho vay doanh nghiệp tăng 1 - 2%/năm và cho vay cá nhân tăng tới 2 - 4%/năm so với đầu năm.

dịch vụ về đêm; tăng cường đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia hoạt động du lịch.

Đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục quản lý chặt chẽ việc cung ứng xăng dầu, đảm bảo nguồn cung đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ổn định thị trường giá cả hàng hóa, nhất là dịp cuối năm và Tết nguyên đán 2023.

2. Về giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm của quốc gia và tỉnh

Sự khẩn trương, quyết liệt triển khai đồng thời các giải pháp của cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã mang lại kết quả quan trọng trong triển khai các dự án lớn, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là việc triển khai dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua tỉnh Quảng Bình, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng theo kế hoạch đề ra ⁴.

Cử tri và Nhân dân cơ bản đồng tình ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các dự án. Tuy vậy, còn một số hộ dân cố tình không chấp hành việc tháo dỡ công trình coi nói trái phép trên tuyến xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam đi qua tỉnh Quảng Bình. Việc áp giá đền bù giải phóng mặt bằng ở một số địa phương đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Cử tri và người dân mong muốn UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, sớm công bố và chi trả cho các hộ dân; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư, khu nghĩa địa trước khi bàn giao giải phóng mặt bằng, đảm bảo cho người dân đủ diện tích đất ở và có đất sản xuất phù hợp sau khi tái định cư để sớm ổn định cuộc sống. Tổ chức đối thoại, thống nhất phương án đối với những trường hợp còn vướng mắc về vấn đề giải phóng mặt bằng, đảm bảo triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ. ⁵

3. Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Công tác quản lý về tài nguyên và môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, dần đi vào nền nếp, đúng quy định pháp luật. Các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý phản ánh của cử tri về ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản trái phép, tranh chấp đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó vẫn còn một số phản ánh của cử tri về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, chưa đảm bảo quyền lợi của người sử dụng

⁴. Hiện nay, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành công tác trích đo hiện trường 126,79/126,79 km, đạt 100%. Hội đồng Giải phóng mặt bằng (GPMB) các địa phương cũng đã kiểm đếm tài sản trên đất phạm vi 126,47/126,79 km, đạt 99,44%.

⁵. Nhất là các dự án như: Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới và Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới; dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.

đất theo quy định pháp luật, dẫn đến tranh chấp, khiếu nại, tố cáo kéo dài; việc ký quỹ và công tác cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ của một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc. Tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, chặt phá rừng vẫn còn xảy ra. Tình trạng ngập nước tại nhiều tuyến đường ở đô thị khi mưa lớn, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân...

Qua giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri, Nhân dân về thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của một số địa phương, nhà máy, công ty trên địa bàn, cho thấy: Cử tri và Nhân dân phản ánh về tình trạng gây ô nhiễm môi trường của các công ty, nhà máy, cơ sở sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng thông thường; một số tuyến đường dân sinh bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng do lưu lượng xe vận chuyển vật liệu khai thác và sản phẩm của nhà máy xi măng quá nhiều, nhưng đến nay các doanh nghiệp chưa quan tâm phối hợp với chính quyền để sửa chữa, gây khói, bụi ô nhiễm môi trường⁶; người dân phản ánh tình trạng nổ mìn của một số công ty khai thác đá trên địa bàn gây rung chấn mạnh, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của Nhân dân⁷; tình trạng ô nhiễm không khí, nước, tiếng ồn ở khu dân cư do một số cơ sở khai thác vật liệu xây dựng, gia trại, trang trại chăn nuôi, cơ sở làm nghề⁸; người dân xóm Hạ Trang, thôn Xuân Hạ, xã Văn Hóa chưa đồng tình việc nhà máy clinke Văn Hoá triển khai thi công trạm nghiền xi măng khi chưa thực hiện lấy ý kiến của Nhân dân.

Cử tri đề nghị chính quyền các cấp quan tâm giải quyết các ý kiến của cử tri phản ánh; tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường; triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; sớm khắc phục, sửa chữa các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

4. Về các vấn đề văn hóa - xã hội

4.1. Về giáo dục

Cử tri và Nhân dân trong tỉnh ghi nhận những cố gắng của ngành giáo dục trong việc đầu tư nâng cao chất lượng trường, lớp, chất lượng dạy và học; chủ trương không thu học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023, góp phần giải quyết khó khăn cho nhiều gia đình khi các con vào năm học mới.

Tuy nhiên, cử tri phản ánh việc thực hiện cải cách giáo dục gặp nhiều khó khăn. Việc tích hợp các bộ môn riêng biệt thành tổ hợp môn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội gây khó khăn cho việc bố trí giáo viên, thiếu thống nhất trong việc ra đề thi chung, học sinh chuyển trường, cơ sở vật chất ở các xã khó khăn, vùng núi chưa đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình mới... Tình trạng thiếu giáo viên ở các địa phương, các trường nhưng vẫn phải thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế,

⁶. Tuyến đường từ thị trấn Nông trường Lệ Ninh đi Ngân Thủy;

⁷. Tại xã Ngân Thủy, Trường Xuân, Quảng Đông – Quảng Trạch, Tuyên Hoá

⁸. Dự án bãi tập kết xe, máy, vật liệu xây dựng và trạm trộn bê tông tại thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh; ô nhiễm không khí và nguồn nước do chất thải trong chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Butaphan tại thôn Rào Trù, xã Trường Xuân;

gây khó khăn cho việc triển khai nhiệm vụ dạy học, nhiều giáo viên phải dạy liên trường, ở các trường có khoảng cách địa lý cách xa nhau nhưng không có cơ chế hỗ trợ; giáo viên phải đảm nhận dạy các môn không đúng chuyên ngành được đào tạo, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học... Một số trường học vẫn còn tình trạng thu các khoản “tự nguyện” không đúng theo quy định của Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục - Đào tạo⁹.

Cử tri và Nhân dân đề nghị cơ quan có liên quan, ngành giáo dục tăng cường kiến nghị Bộ giáo dục - Đào tạo có giải pháp sớm khắc phục những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện cải cách giáo dục; tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát các khoản thu, mức thu và việc sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ công tác dạy học tại các trường trên địa bàn tỉnh, đảm bảo không trái với quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ giáo dục - đào tạo; quan tâm phối hợp kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học đối với các trường tổ chức học bán trú.

4.2. Về Y tế

Cử tri đánh giá những cố gắng của ngành Y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; người dân ngày càng hài lòng về thái độ, trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ ở các cơ sở khám chữa bệnh. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai thường xuyên, tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt, số ca mắc COVID-19 tiếp tục giảm. Tuy nhiên, thời gian qua dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, gây lo lắng trong Nhân dân. Việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh chưa đầy đủ, danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả còn hạn chế và thiếu, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh cho người hưởng bảo hiểm y tế ở một số cơ sở y tế chưa đáp ứng yêu cầu.

Cử tri và Nhân dân đề nghị Ngành y tế tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cung ứng đủ nguồn thuốc, trang thiết bị, vật tư và nhân lực y tế cho công tác khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh; có phương án ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch bệnh xảy ra, hạn chế nguy cơ “dịch chồng dịch”. Nâng cao hiệu hoạt động của mạng lưới tế dự phòng và y tế cơ sở; kiến nghị mở rộng thêm danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả; tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, sốt xuất huyết.

4.3. Về giải quyết việc làm

Trong năm 2022, thị trường lao động trong tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 21.000 lao động, trong đó có 4.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tuy nhiên, những tháng cuối năm, trước tình trạng nhiều nhà máy, xí nghiệp, công ty thiếu đơn hàng, phải cắt giảm công nhân, tạo tâm lý lo lắng cho người lao động, đồng thời sẽ tạo áp lực về giải

⁹ . Như tiền thuê bảo vệ, tiền hỗ trợ làm vệ sinh; trông giữ xe của học sinh, hỗ trợ xây dựng, mua sắm cơ sở vật chất trường học...

quyết việc làm, an sinh xã hội cho người lao động trên địa bàn tỉnh và số lao động ở Miền Nam bị mất việc trở về quê hương.

Để giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động hiện nay, chính quyền địa phương, ngành lao động thương binh xã hội cần đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động. Nâng cao chất lượng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; đẩy nhanh thực hiện các dự án để tạo thêm việc làm mới cho người lao động trong tỉnh.

Bên cạnh những vấn đề trên, cử tri và Nhân dân ghi nhận Công an và các ngành chức năng đã tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá, lô đề, vận chuyển ma túy lớn trong thời gian qua, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về lừa đảo trên không gian mạng, đánh bạc qua mạng, tội phạm ma túy; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo phòng, chống cháy, nổ; chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả trong mùa mưa bão.

Đề nghị tỉnh tích cực chỉ đạo giải quyết dứt điểm ý kiến phản ánh, kiến nghị đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thu hồi hiệu quả tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng;...

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN TỈNH

Qua ý kiến của cử tri và Nhân dân, trước những thuận lợi, cơ hội và những khó khăn, thách thức của tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh xin đề xuất một số vấn đề như sau:

1. Các cấp, các ngành tiếp tục chung sức vượt qua khó khăn, quyết tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2023; tập trung thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, chương trình mục tiêu quốc gia.

Quan tâm thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển sản xuất. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021-2030, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế tạo, chế biến; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động bị mất việc làm trong dịp Tết nguyên đán 2023.

Tăng cường quản lý việc cùng ứng xăng dầu, bình ổn giá cả thị trường hàng hóa, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, ổn định đời sống xã hội vào dịp cuối năm và Tết nguyên đán 2023.

2. Về đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm, đề nghị nhất quán áp dụng giá đền bù, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và quyền lợi của người dân; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án khu tái định cư, khu nghĩa địa để triển khai xây dựng bố trí tái định cư, di dời mồ mả cho người dân đảm bảo tiến độ GPMB của Dự án. Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục phát huy trách nhiệm, tích cực phối hợp với các cấp, ngành, địa phương thường xuyên nắm tình hình, tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

3. Về phòng chống dịch bệnh, hiện nay dịch sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng, diễn biến phức tạp, đề nghị ngành y tế tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo nguồn cung ứng thuốc, vật tư thiết bị, sinh phẩm y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh, nhất là tuyến y tế cơ sở.

Đề nghị quan tâm giải quyết những bất cập, khó khăn về biên chế giáo viên, đảm bảo phù hợp với tính chất đặc thù của ngành, đáp ứng yêu cầu dạy học hiện nay, nhất là các địa bàn khó khăn; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

4. Qua giám sát việc giải quyết đơn thư, ý kiến của cử tri và Nhân dân về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của một số địa phương, Nhà máy, công ty trên địa bàn tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các Công ty, Nhà máy, các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; Yêu cầu các Công ty, Nhà máy cải tiến thiết bị, máy móc, lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường và công khai cho người dân biết để theo dõi, giám sát các chỉ số về môi trường của Công ty, Nhà máy, nhất là khi nâng công suất hoạt động khai thác, sản xuất để phục vụ các công trình trọng điểm của quốc gia và của tỉnh.

Yêu cầu các công ty, nhà máy phát huy trách nhiệm trong công tác an sinh xã hội tại các địa phương nơi thực hiện hoạt động khai thác tài nguyên.

Chỉ đạo UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, UBND các xã, Công ty, Nhà máy có liên quan tổ chức cuộc họp bàn thống nhất cách thức triển khai làm tuyến đường nhựa Lệ Ninh đi Ngân Thủy, tuyến đường nhựa từ đường Hồ Chí Minh đến các khu khai thác đá tại xã Trường Xuân; tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cộng đồng dân cư về việc xây dựng trạm nghiền xi măng tại nhà máy Clinker Văn Hoá theo quy định, khắc phục tình trạng đơn thư khiếu nại kéo dài, người dân tập trung đông người gây mất trật tự an toàn xã hội ở các địa phương.

5. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cấp xã đóng vai trò quan trọng trong phát huy quyền làm chủ của nhân

dân ở cơ sở; giám sát việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đầu tư. Kinh phí đảm bảo hoạt động cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã được quy định cụ thể tại Nghị định 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ là 05 triệu đồng/ năm / Ban, nay thay thế bởi Nghị định 29/2021/NĐ-CP tăng lên 10 triệu đồng/ năm/ Ban. Tuy nhiên, qua giám sát của Mặt trận TQVN tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, những năm qua, việc cấp kinh phí hoạt động cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cấp xã thực hiện chưa đầy đủ (cơ bản chỉ từ 1-3 triệu đồng/năm)

Để phát huy tốt vai trò của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, nhất là trong quá trình các địa phương triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí đủ kinh phí hoạt động cho các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định; ghi rõ mục chi cho Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong Quyết định phân bổ ngân sách cho cấp xã hàng năm, để thuận lợi trong việc triển khai thực hiện và giám sát việc cấp kinh phí cho hoạt động của Mặt trận và Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh 6 tháng cuối năm 2022 và một số đề xuất, kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII./. *Me*

Nơi nhận:

- Ủy ban TW MTTQVN;
- TTHĐND, UBND tỉnh;
- TT Mặt trận tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMT các huyện, TX, TP;
- Các Ban, VP UBMT tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hân

Phạm Thị Hân